

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก มติชน เดลินิวส์	<p><b>ตรวจหาลอดอุ้มบุญ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิชิต ลีลาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เจ้าหน้าที่ด้านอาหารและยาหนองคาย ตรวจสอบของกลางที่ยึดได้จากแก๊งอุ้มบุญเป็นหญิงสาว 6 คน ที่เดินทางกลับจากสปป.ลาว ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกล่องโฟมที่บรรจุหลอดรูปทรงกรวยความยาว 2 ซม. ปิดผนึกด้านหน้า จำนวน 46 แห่ง ได้นำไปตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการว่าบรรจุสิ่งใด มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นโครโมโซมมนุษย์ เนื่องจากรหัสที่เขียนด้านบนฝาผนึกคล้ายกับรหัสที่ระบุโครโมโซมเพศหญิงเพศชาย หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสารเคมีที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการฝังตัวอ่อนหรืออุ้มบุญ ขณะเดียวกันได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมส่งให้กรมสบส. เป็นเจ้าทุกข์กล่าวโทษกับกองปราบฯ ให้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย หากตรวจสอบพบว่าเป็นโครโมโซมมนุษย์จริง จะเรียกตัวนายนิคม สิมารัตน์ คนขับรถที่พาหญิงสาว 6 คนไปทำอุ้มบุญ มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558</p> <p>ด้าน นายนิมิตร แสงอำไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ค. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบฯ เดินทางมาขอเอกสารการจับกุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากศุลกากรไปแล้ว เพื่อนำไปประกอบการดำเนินคดี พร้อมกันนี้ได้ทำแผนผังเส้นทางการเคลื่อนไหวในขบวนการอุ้มบุญ ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อได้ว่าคลินิกใหญ่ 4 แห่งในไทยประสานกับคลินิกในประเทศเพื่อนบ้านทั้งในลาวและกัมพูชา จากนั้นว่าจ้างกลุ่มบุคคลนำตัวอ่อนหรือเชื้ออสุจิไปทำการผสม ขณะเดียวกัน มีคนจีนซึ่งอาจจะรับจ้างจากคนจีนในประเทศจีนหรือต่างประเทศที่ต้องการมีบุตร เป็นตัวกลางจัดหาเครือข่ายหญิงไทยที่มีสามีและมีลูกแล้วมารับอุ้มบุญ พาไปทำการฝังตัวอ่อนที่คลินิกในประเทศเพื่อนบ้าน แล้วค่อยพากลับมาอุ้มท้องในประเทศไทยรอการคลอด เชื่อว่าเมื่อใกล้คลอดจะพาหญิงเหล่านี้ไปคลอดยังต่างประเทศโดยหญิงไทยบางคนที่อยู่ในขบวนการมีประวัติเดินทางไปยังประเทศจีนมาก่อน เมื่อคลอดแล้วหญิงไทยที่รับจ้างอุ้มบุญจึงจะได้รับเงินค่าจ้างคนละ 1-3 แสนบาท</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย สวท.	<p><b>สธ.จัดทีมดูแลผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เปิดการฝึกอบรมแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้รับทราบถึงนโยบาย แผนการปฏิบัติงานดูแลผู้แสวงบุญที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวก่อนเดินทาง สำหรับช่วงระหว่างการเดินทางและแสวงบุญ ได้จัดส่งหน่วยแพทย์ฮัจย์ไทย จำนวน 3 ทีม รวมทั้งสิ้น 42 คน ไปให้ความช่วยเหลือดูแลรักษา และช่วงหลังกลับจากประกอบพิธีฮัจย์ ได้เตรียมระบบเฝ้าระวังติดตามโรคติดต่อสำคัญเป็นระยะเวลา 1 เดือนทุกคน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้งที่ ถ้ามีปัญหาสุขภาพ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรสุขภาพระหว่างประเทศ ในการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการระดับชาติ ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก และจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการสาธารณสุขอาเซียนให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมรับสถานการณ์โรคที่มีความรุนแรง โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับโลก เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เมอร์ส-โควี และเชื้อแอนแทรกซ์ ที่สามารถนำไปใช้ในการก่อการร้ายที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคต</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคความดันโลหิตสูง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถพันธ์านนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุสำคัญต่อการเกิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง หากไม่ได้รับการรักษาจะเกิดการทำลายอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น หัวใจ สมอง ตา และหลอดเลือด ส่งผลให้เกิดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต ไตวาย หรือตาบอด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น
สยามรัฐ	<p><b>โรคธาลัสซีเมีย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ธาลัสซีเมีย คือโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งที่เกิดจากพันธุกรรม โดยพบประชากรไทยมียีนทางพันธุกรรมที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ประมาณร้อยละ 30-40 หรือประมาณ 18 - 24 ล้านคน ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับความผิดปกติของยีนบนโครโมโซม แบ่งได้ 3 ระดับ คือ กลุ่มที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการเล็กน้อย กลุ่มที่แสดงอาการปานกลาง และกลุ่มที่มีอาการรุนแรงซึ่งมักแสดงอาการตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์</p> <p>ด้าน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวประมาณ 12,125 ราย วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือลดจำนวนการเกิดโรคในเด็กเกิดใหม่ โดยเน้นการตรวจเลือดหาความผิดปกติและตรวจคัดกรอง จึงขอให้คู่สามีภรรยาพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกายก่อนมีลูก ซึ่งจะได้รับคำแนะนำในการวางแผนครอบครัวอย่างเหมาะสม</p>
ไทยโพสต์	<p><b>เตือนระวังแมงกะพรุนพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บสงสัยสัมผัสพิษแมงกะพรุนขณะลงเล่นน้ำ 3 ราย จึงเตือนประชาชนให้ระมัดระวังแมงกะพรุนในการเล่นน้ำทะเล โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก หากพบผู้ที่สงสัยถูกแมงกะพรุน ห้ามขัดถูบริเวณที่ถูกแมงกะพรุน เพราะจะทำให้มีการยิงพิษเพิ่มขึ้น ให้ใช้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการราดน้ำส้มสายชู หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย	<p><b>เตือนผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “หมามู๋”</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขาธิการ ออย. เตือนผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบจากสารสกัด “หมามู๋” อาหารเสริมที่ระบุว่า สามารถบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้ ว่า ออย.ไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัดจากหมามู๋ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะในเมล็ดหมามู๋มีสารแอลโดปา ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทโดพามีน ที่มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดเรื่องความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดจากหมามู๋ที่นำมาเป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร และยังไม่ปรากฏหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ ดังนั้น ขอเตือนผู้บริโภคอย่าตกเป็นเหยื่อซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงดังกล่าว</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>วันงดสูบบุหรี่โลก</b></p> <p>-เสนอข่าว นักร้องลูกทุ่ง เบิ้ล-ปทุมราช อาร์สยาม หรือ อาทิตย์ สมน้อย ได้รับการคัดเลือกจากกรมควบคุมโรคให้เป็นพรีเซนเตอร์ในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “Tobacco-a threat to development หรือ บุหรี่ : ตัวร้ายทำลายการพัฒนา” โดยวันที่ 31 พ.ค. นี้ มีกำหนดเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะพรีเซนเตอร์ร่วมรณรงค์</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p><b>สพฉ.ทำคู่มือชักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ 5 ภาษา</b></p> <p>-เสนอข่าว รอน.พ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ.ได้จัดทำ “คู่มือการชักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ” มี 5 ภาษา คือ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น มาลายู และพม่า เพื่อใช้ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ แก้ปัญหาด้านการสื่อสารกับผู้ป่วย จุดเกิดเหตุ พร้อมแจกคู่มือการชักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ ซึ่งจะทำให้การสื่อสารและการประสานส่งตัวผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุไปยังรพ.สะดวกและเหมาะสมมากขึ้น</p>
ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p><b>ใบรับรองแพทย์เถื่อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชวลิต ประเสริฐสุด สสอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากรตรวจค้นคลินิก 4 แห่ง หน้านิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี หลังรับแจ้งคลินิกออกใบรับรองแพทย์ให้กับประชาชนที่ต้องการสมัครงานในราคา 350-450 บาท โดยไม่มีแพทย์ตามใบประกอบการ ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ</p>
เว็บไซต์ Nation tv	<p><b>หนุ่มวัย 19 ผูกคอตายจากติดเกม</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุชายอายุ 19 ปี ผูกคอตัวเองกับคานเหล็กหลังคาในห้องนอน ในบ้านพักแห่งหนึ่ง ต.กุดสระ จ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อุดรธานี มารดาผู้เสียชีวิตให้การว่า ลูกชายเรียนอยู่ระดับ ปวส. ปกติเป็นคนเก็บตัว ไม่ค่อยพูด และเล่นเกม อินเทอร์เน็ตทั้งวัน เป็นแบบนี้ประมาณ 3 ปีแล้ว เกมที่เล่นส่วนใหญ่เน้นความรุนแรง ระยะเวลาหลังจากจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเกมที่เล่น หาทงออกไม่ได้จึงคิดสั้นฆ่าตัวตาย เบื้องต้นชันสูตรศพไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกาย และทางครอบครัวไม่ติดใจการเสียชีวิต</p>
new)108	<p><b>ประกาศหลักเกณฑ์อาหารริมทาง</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกทม. ถึงโครงการอาหารริมทาง หรือ "สตรีท ฟู้ด" ว่า กทม.เตรียมออกประกาศ กทม. เรื่องหลักเกณฑ์สุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการกำหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ อาทิ สถานที่ แผงค้า อาหาร เครื่องปรุงรสต้องมีเครื่องหมาย อย. โดยให้มีรายการอาหารอย่างน้อย 3 ภาษา พร้อมระบุราคาชัดเจน</p>
เดลินิวส์	<p><b>แอปฯ ช่วยผู้สูงอายุ</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน "ด้านการป้องกันการหกล้ม" ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงอายุในแต่ละชุมชน โดยเลือกพร.สต.ดงห้องแห่ ต.ปทุม จ.อุบลราชธานี นำร่องการใช้งานโปรแกรมเป็นแห่งแรก คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว</p>
เดลินิวส์	<p><b>อีโบล่า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายยูจิน คาบัมบี โฆษกองค์การอนามัยโลกประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบล่าเป็นรายที่ 4 ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 37 ราย นับตั้งแต่ต้นเดือนพ.ค. ทางสาธารณสุขเผ่าติดตามประชาชน 416 คนที่ติดเชื่ออีโบล่า พร้อมประกาศเขตกักโรคเพื่อช่วยยับยั้งการระบาดของไวรัสอีโบล่า เนื่องจากขาดแคลนเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch